

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO Ở ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Hoàng Thanh Hiến

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình

Ngày nhận bài 26/8/2019, ngày nhận đăng 18/11/2019

Tóm tắt: Công tác tuyên giáo có vai trò hết sức quan trọng trong mọi hoạt động của Đảng, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Bài viết, trên cơ sở làm rõ vị trí, vai trò, kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Công tác tuyên giáo; chất lượng công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo.

1. Vai trò “đi trước”, “đi cùng” phong trào cách mạng của công tác tuyên giáo

Trải qua gần 90 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đó là hoạt động truyền bá, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chính vì thế, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã khẳng định: “Công tác tuyên giáo góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, 2005; tr. 126).

Từ thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và qua hai cuộc đấu tranh gian khổ chống Pháp và chống Mỹ, công tác tuyên giáo đã góp phần trực tiếp nuôi dưỡng, bồi đắp, xây dựng, phát triển sức mạnh của nhân tố con người Việt Nam, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng để giành chiến thắng, thống nhất đất nước. Qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, công tác tuyên giáo của Đảng đã trực tiếp góp phần hình thành và phát triển đường lối đổi mới; động viên tinh thần, ý chí kiên cường, sáng tạo của nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.

2. Một số kết quả đạt được của công tác tuyên giáo ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình nằm ở Bắc Trung Bộ, với diện tích tự nhiên 8.065 km², dân số trên 87 vạn người. Có 13 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh với 622 tổ chức cơ sở đảng,

73.296 đảng viên. Sau 30 năm tái lập tỉnh (1989 - 2019), công tác tuyên giáo ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình ngày càng đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp, đóng góp xứng đáng vào thành quả chung của cách mạng cả nước và của tỉnh; khơi dậy và phát huy truyền thống “Quảng Bình quật khởi”, “Quảng Bình Hai giới” trong thời kỳ đổi mới.

Là cơ quan tham mưu của cấp ủy các cấp trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, trong những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Bình đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả. Công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị, về kinh tế - xã hội được triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời chuyển tải những thông tin đến quần chúng nhân dân một cách thiết thực, có hiệu quả. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội được chú trọng, từ đó tham mưu giải quyết kịp thời các “điểm nóng” đột xuất nảy sinh trên địa bàn. Ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai nhiều đột sinh hoạt chính trị sâu rộng để học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương, của tỉnh, “tỉ lệ đảng viên tham gia đạt trên 97%, đoàn viên, hội viên tham gia trên 84%” (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, 2019; tr. 25). Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng. Công tác khoa giáo có nhiều đổi mới, đã tập trung nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, chỉ thị, kế hoạch,... trên các lĩnh vực về giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, môi trường, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình... qua đó góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới” (Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, 2015; tr. 125). Qua triển khai thực hiện đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các mặt thuộc lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, góp phần cổ vũ, động viên việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được tăng cường, góp phần ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã chủ trì tổ chức nhiều hội thảo khoa học có chất lượng; phối hợp tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát để tham mưu cấp ủy các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo được chú trọng. Tính đến cuối năm 2019, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp ở tỉnh Quảng Bình có 893 đồng chí, trong đó cán bộ nữ chiếm 37,8%. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ bản được đào tạo bài bản; 2,7% có trình độ đào tạo sau đại học (trong đó tiến sĩ 0,1%); 69,3% cán bộ có trình độ đại học; 28% cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp. Số cán bộ có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị chiếm 8,8%; trung cấp 67,2%; sơ cấp 14,7% (so với năm 2015, số lượng cán bộ tuyên giáo các cấp giảm 4,3%, tuy nhiên số cán bộ có trình độ đại học và sau đại học tăng 3,8%; cán bộ có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị tăng 3,5%, trung cấp lý luận chính trị tăng 5,7%). Riêng về cán bộ tuyên giáo cấp cơ sở trong tỉnh có 784 người, trong đó có 624 cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ nữ chiếm 36,7%, cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm

24,5%; về chuyên môn, số cán bộ có trình độ thạc sĩ chiếm 0,8%, trình độ đại học chiếm 67,8%, trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 4,5%; về lý luận chính trị, số cán bộ có trình độ cao cấp chính trị chiếm 3,2%, trung cấp chiếm 74,7%, sơ cấp chiếm 12,0% (so với năm 2015, số cán bộ tuyên giáo cơ sở giảm 1,5%, tuy nhiên số cán bộ có trình độ đại học và sau đại học tăng 4%; cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị tăng 2,1%, trung cấp lý luận chính trị tăng 7%).

Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, nên trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. “Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân thời kỳ 2016 - 2020 đạt 6,91%; đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người tính theo giá hiện hành đạt 46,2 triệu đồng/năm, bằng 1,53 lần so với năm 2015” (Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, 2020; tr. 17). Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, ngày càng khang trang, văn minh hơn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư; lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; cải cách hành chính chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên... Có thể nói, những kết quả đạt được trong những năm qua để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, trong thành tích chung đó, có đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo Quảng Bình.

3. Một số tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình hiện nay

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng công tác tuyên giáo ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình vẫn còn một số bất cập, hạn chế và yếu kém, đó là: Đối với những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh có lúc tuyên truyền chưa kịp thời. Quá trình theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa thường xuyên. Việc nắm bắt, dự báo, định hướng dư luận xã hội trước các vấn đề, sự kiện nổi cộm, bức xúc có lúc còn chậm. Công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo ở một số lĩnh vực của công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ còn hạn chế. Trên mặt trận đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội của đội ngũ cán bộ tuyên giáo còn yếu, thụ động, lúng túng. Đa số cán bộ tuyên giáo không được đào tạo đúng chuyên ngành (chiếm 90,8%). Năng lực của một số cán bộ tuyên giáo vẫn còn hạn chế, nhất là năng lực dự báo chưa tốt (10,6%), năng lực thu thập và xử lý thông tin còn chậm so với thực tiễn (16,6%); đặc biệt là năng lực diễn thuyết trước công chúng của cán bộ tuyên giáo ở mức trung bình và chưa tốt chiếm gần 30%....

Nguyên nhân chính của hạn chế, yếu kém đó là do một số cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc chưa thật quyết liệt, nhất là ở cấp cơ sở. Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và cung cấp thông tin định hướng tuyên truyền đối với những vụ việc phức tạp của cấp trên còn chậm. Ban tuyên giáo các cấp chưa thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc theo dõi, tổng hợp, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội. Việc tổ chức lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để tuyên truyền, nhận diện, đấu tranh, phản bác với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng gặp khó khăn. Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp có lúc, có việc chưa đồng bộ nên việc tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết một số vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm thiếu kịp thời, hiệu quả chưa cao. Một số báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, nhất là cấp cơ sở còn yếu về kỹ năng,

nghiệp vụ nên chưa bám sát vào tình hình thực tiễn, thiếu chủ động trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ.

Một số vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình hiện nay cần quan tâm:

Thứ nhất, thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung, Quảng Bình nói riêng xuất hiện các đối tượng bất mãn, chống đối chính trị, phần tử cực đoan lợi dụng internet, mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, chúng lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để kích động, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nên đã gây khó khăn cho hoạt động tuyên giáo. Trong khi đó, việc đấu tranh, ngăn chặn thông tin độc hại trên mạng xã hội của đội ngũ cán bộ tuyên giáo còn nhiều khó khăn, chưa có chiều sâu.

Thứ hai, bối cảnh thông tin đa chiều, mạng xã hội nở rộ, cách thức tiếp cận thông tin của mỗi người ngày càng đa dạng, sự chia sẻ thông tin nhanh nhạy chưa từng có và trong nhiều trường hợp chịu sự tác động, ảnh hưởng của số đông, trong khi nội dung, phương thức công tác tuyên giáo chưa đổi mới kịp.

Thứ ba, khối lượng, nội dung công tác tuyên giáo rất rộng, nhiều lĩnh vực, khó và rất phức tạp, nhạy cảm, yêu cầu công việc đòi hỏi rất cao trong khi chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo chưa đáp ứng yêu cầu.

Thứ tư, những yếu kém trong quản lý của một số cấp ủy, chính quyền; điều kiện kinh tế - xã hội đang có sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng, miền nên đã tác động lớn đến công tác tuyên giáo. Sự thiếu gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm giảm niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp... trong khi thẩm quyền của ngành tuyên giáo hạn chế.

Thứ năm, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng trở nên sâu rộng; khoa học công nghệ phát triển như vũ bão đưa thế giới vào kỷ nguyên 4.0, trong khi đó điều kiện cơ sở vật chất, cơ chế chính sách hiện chưa đáp ứng được với yêu cầu công việc.

4. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình hiện nay

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng trước yêu cầu mới, đòi hỏi ngành tuyên giáo ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình phải tiếp tục đổi mới về nhiều mặt, nâng cao tính chiến đấu, tính sắc bén theo hướng bám sát thực tiễn, bám sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục. Đồng thời tiến hành tổng kết thực tiễn, làm rõ hơn các vấn đề về lý luận do thực tiễn đặt ra, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh phát triển nhanh chóng về khoa học công nghệ và những biến đổi khó lường về tình hình thế giới và khu vực. “Công tác tuyên giáo cần có những dự báo khoa học cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, vì thế, đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải chủ động tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra” (Phạm Văn Linh, 2016; tr. 48). Đồng thời, phải đổi mới tư duy, tác phong, lề

lôi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tuyên giáo, bởi đó là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc đề ra. Tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác tuyên giáo; phát huy truyền thống vẻ vang, kiên định các quan điểm có tính nguyên tắc; phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu, tâm huyết với nghề, trách nhiệm với xã hội theo chuẩn mực tiêu chí người cán bộ tuyên giáo: “Trung thành, nhân ái, sáng tạo, hiệu quả”.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trọng tâm đổi mới là nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các kế hoạch, hướng dẫn, đề án, các báo cáo chuyên đề trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Đồng thời, đổi mới phương thức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ở các cấp vào cuộc sống. Đặc biệt, thường xuyên tham mưu, triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu được việc học tập và làm theo Bác là công việc cần thiết, thường xuyên, hàng ngày trong cuộc sống, trong mỗi cơ quan, đơn vị cũng như trong mọi lĩnh vực công tác.

Ba là, chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương của tỉnh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên tiến, những giá trị tốt đẹp; đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực, cái xấu, cái ác... Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, lựa chọn đúng nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, thiết thực, phù hợp với nhu cầu thông tin của nhân dân, đúng định hướng tư tưởng của Đảng và Nhà nước.

Bốn là, làm tốt công tác dự báo tình hình, phát hiện, nắm bắt những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Đối với cán bộ tuyên giáo, công tác dự báo là hết sức quan trọng để đảm bảo cho công tác tư tưởng “đi trước”, “đi cùng” với phong trào cách mạng. Trong những năm gần đây, tình hình điểm nóng chính trị - xã hội xảy ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển chung của đất nước cũng như của từng địa phương. Chính vì thế, để thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, định hướng tư tưởng chính trị, cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Đồng thời phải “bám sát thực tiễn, cung cấp thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và độc lập dân tộc” (Mai Văn Ninh, 2016; tr. 12).

Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Theo đó, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công

tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố. “Cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy, nghiên cứu, học tập phù hợp với yêu cầu, vị trí công tác của từng loại cán bộ, đảng viên” (Thu Hằng, 2016; tr. 47); tăng tính thuyết phục, thiết thực của chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng đòi hỏi của giai đoạn cách mạng mới.

Sáu là, đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh những hành vi sử dụng internet, mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận những hình ảnh phản cảm, nội dung thông tin sai sự thật, phản động, xuyên tạc làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân. Nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục của các bài viết, thu hút rộng rãi hơn sự tham gia tích cực của các cơ quan nghiên cứu, đội ngũ trí thức, các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân vào cuộc đấu tranh này. Chủ động và kiên quyết phê phán những quan điểm sai trái, bác bỏ những luận điệu phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn, lật đổ” của các thế lực thù địch.

Bảy là, tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các cấp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Ban Tuyên giáo các cấp cần gương mẫu thực hiện việc bố trí cán bộ theo vị trí việc làm; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh làm công tác tuyên giáo. Đây là yêu cầu rất quan trọng, vì nếu không có đội ngũ cán bộ tốt thì không thể triển khai có hiệu quả các công việc đặt ra. Từng bước đầu tư phương tiện, điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác tuyên giáo ở các cấp, bổ sung trang thiết bị hỗ trợ cho một số hoạt động tuyên giáo để bảo đảm tính nhanh nhạy, kịp thời trong quá trình triển khai công tác tuyên giáo. Quan tâm xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp giao.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình xuất phát từ thực trạng hoạt động của công tác tuyên giáo và đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, truyền thống có tính đặc thù của tỉnh Quảng Bình, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp từ nhận thức đến hành động cụ thể. Có như vậy, công tác tuyên giáo mới thực sự hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về “chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (2005). *Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác tuyên giáo ở cơ sở*. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình (2019). *Báo cáo công tác tuyên giáo sau 30 năm đổi mới và phát triển (1989 - 2019)*.
- Đảng bộ tỉnh Quảng Bình (2015). *Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI*.

- Thu Hằng (2016). Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng nhanh nhạy - hiệu quả - thuyết phục - bám thực tiễn. *Tạp chí Tuyên giáo*, Số 10, tr. 9.
- Phạm Văn Linh (2016). Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng nhanh nhạy - hiệu quả - thuyết phục - bám thực tiễn. *Tạp chí Tuyên giáo*, Số 10.
- Mai Văn Ninh (2016). Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. *Tạp chí Tuyên giáo*, Số 12 .
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (2020). *Báo cáo văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025*.

SUMMARY

ENHANCING THE QUALITY OF PROPAGANDA WORK AT THE QUANG BINH PROVINCIAL PARTY IN THE CURRENT PERIOD

Propaganda plays a very important role in every party's activity; contributes to taking the party's lines and State's policies and laws to the people. Based on clarifying the position, role, achievements, and issues posed to the propaganda work at Quang Binh Provincial Party, the article proposed some measures to improve the quality of propaganda work at the Quang Binh Provincial Party in the current period.

Keywords: Propaganda work; the quality of propaganda work; improvement of propaganda work.